



**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)**

-----

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปตท.สผ. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.pttep.com> ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อไป

2. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับ ซึ่ง ปตท.สผ. จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564

3. **ปตท.สผ. จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท** <https://www.pttep.com> สำหรับผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบฯ

4. **ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า** โดยกรณารับคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: [CorporateSecretary@pttep.com](mailto:CorporateSecretary@pttep.com) หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองตอบรับเดียวกัน (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่ง ปตท.สผ. จะตอบคำถามในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

5. **กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ปตท.สผ. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

5.1 ปตท.สผ. จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อความสะดวกกรณากรอกเอกสารมาล่วงหน้าซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามคำแนะนำของทางราชการ ในการนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

5.2 กรณีที่ ปตท.สผ. ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้มีไข้หรือมีอาการ

ที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ปตท.สผ. จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

5.3 ปตท.สผ. จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวน 300 ที่นั่ง โดยจะระบุเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดแทน

5.4 ในวันประชุม ปตท.สผ. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถามต่อระเบียบวาระ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม ปตท.สผ. จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

5.5 ปตท.สผ. จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

5.6 ปตท.สผ. จัดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ในบริเวณจัดการประชุม

ปตท.สผ. จัดแจกแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 งบการเงินประจำปี 2563 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้มีการแจกของขวัญ

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.pttep.com>) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปตท.สผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร.+66 2537 4832, +66 2537 4611